

สาส์นจาก...ผู้อำนวยความสะดวก



“...การให้ศึกษานั้น กล่าวสั้นๆ โดยความหมาย รวบยอด คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิถีดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เหมาะสม ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพ ตามนัยนี้ ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้และวิธีการดำเนินชีวิต มาให้ศิษย์ได้รู้ ได้ทราบ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป และดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี จนบรรลุจุดหมาย...”

พระบรมราชาบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิทรหมากุมิพลอยดลยเดช รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๒

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอนำพระบรมราชาบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เรื่องการให้การศึกษาที่ถูกต้อง โดยให้นักเรียน หรือลูกหลานนั้นค้นพบวิธีการดำเนิน ชีวิตที่เหมาะสม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ถือว่าเป็นผู้ให้การศึกษาต้องจัดสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อสังเกต ดูว่าอะไรคือ สิ่งที่เด็กชอบหรือถนัด ทำได้ดี แล้วดูว่านักเรียนหรือลูกหลานของเราแต่ละคนมีความฉลาดทางด้านใด และ ส่งเสริมสนับสนุน ให้เขาได้เรียนรู้จนเกิดการพัฒนาได้อย่างมีความสุข

ตามที่ศาสตราจารย์ไฮوارد การ์ดเนอร์ กล่าวว่า **“ความฉลาดไม่ได้มีด้านเดียวและบางครั้งเราต้องใช้ความสามารถ หลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน”** ความฉลาดหรือสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านซึ่งมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัว ของแต่ละคนไป การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าเรานำระดับสติปัญญาหรือไอคิว ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาเป็นมาตรวัดก็อาจได้ผลเพียงเสี้ยวเดียว เพราะว่าวัดได้เพียงเรื่องของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีความสามารถอีกหลายด้านที่แบบทดสอบในปัจจุบันไม่สามารถวัดได้ครอบคลุมถึง เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ

โรงเรียนจึงจัดการเรียนรู้ในลักษณะของพหุปัญญา ที่ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่หลากหลายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ และก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในแต่ละด้านของตน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมากมาย นำความภาคภูมิใจมายังครอบครัว สถาบัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะครู ที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจเหล่านี้

ด้วยความปรารถนาดี
บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์